



Cảm ơn đã ủng hộ con theo đuổi ước mơ: lá thư gửi cha mẹ của một cô giáo

Cha, Mẹ Yêu quý,

Khi con lớn lên, cha mẹ đã dạy con những giá trị tạo nên nền tảng hình thành con người của con ngày hôm nay. Ước mơ của cha mẹ về tương lai của con bắt nguồn từ làm việc chăm chỉ và kiên trì theo đuổi sự xuất sắc. Nguồn gốc văn hóa của gia đình chúng ta đóng vai trò quan trọng trong việc định hình những quyết định nghề nghiệp ban đầu của con.

Con còn nhớ rất rõ khoảnh khắc đầu tiên khi con nhận ra đam mê của mình trong thời gian thực tập tại Education Queensland. Việc gặp gỡ những giáo viên truyền cảm hứng, những người coi nghề nghiệp của họ không chỉ là công việc mà còn là cách để đền đáp và phục vụ cộng đồng, quả là một sự thay đổi lớn.



Cho cha mẹ biết về sự lựa chọn nghề nghiệp của con không chỉ là một cuộc trò chuyện; mà còn là sự giải bày về mục đích sống của con. Tuy nhiên, không phải ngay lập tức cha mẹ đã ủng hộ con mà không lưỡng lự. Những phản ứng ngạc nhiên và lo lắng ban đầu của cha mẹ là điều dễ hiểu vì cha mẹ đã nuôi hy vọng về nghề y khoa cho con. Đó là một khoảnh khắc đầy khó khăn, nhưng trong sâu thẳm, con cảm thấy chắc chắn rằng dạy học là nghề phù hợp với những giá trị cha mẹ đã truyền dạy cho con.

Dần dần, cha mẹ đã đánh giá cao và ủng hộ quyết định theo đuổi nghề dạy học của con. Sự ủng hộ và hiểu biết của cha mẹ trong việc lựa chọn nghề nghiệp có ý nghĩa rất lớn đối với con.

Con biết ơn những khoảnh khắc mà cha mẹ thể hiện sự tôn trọng đối với nghề giáo viên của con. Nhận thấy việc giảng dạy mở ra cánh cửa cho con học lên bậc sau đại học, giúp con tham gia các hội thảo quốc tế và có khả năng tạo ra sự thay đổi, khiến cha mẹ vô cùng tự hào.

Con yêu công việc giảng dạy vì nó đã trang bị cho con những kỹ năng độc đáo. Công việc này đã dạy con cách trở thành lãnh đạo và giúp con xây dựng sự tự tin. Công việc giảng dạy liên tục thúc đẩy con phát triển về cả mặt chuyên môn và cá nhân, đồng thời con yêu thích việc mình có vai trò quan trọng, giúp định hình các thế hệ tương lai.

Là một giáo viên, con đã học được tầm quan trọng của việc thể hiện niềm đam mê và nỗ lực tạo nên sự thay đổi mà chúng ta mong muốn diễn ra trên thế giới.

Sự ủng hộ của cha mẹ đã chấp cánh cho con, và con rất biết ơn đối với mỗi bước chúng ta đã cùng đi trên hành trình tuyệt vời này.

Với tình yêu và lòng biết ơn chân thành,
Con gái của cha mẹ, Tran

Để biết thêm thông tin về nghề dạy học, hãy truy cập www.bethatteacher.gov.au/vietnamese

Giới thiệu về tác giả

Tran Mircirov là giáo viên trưởng khối tại một trường tư thục ở Queensland. Cô đã vinh dự nhận được Học bổng Giảng dạy Karen Spiller (Karen Spiller Teaching Fellowship) vào năm 2023 và lọt vào vòng chung kết giải Giáo viên Tiểu học của Năm (Primary School Teacher of the Year) tại Giải thưởng Giáo dục Úc Năm 2021 (2021 Australian Education Awards).